

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ CẨM CHÂU**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CA  
V/v tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích, xâm hại sức khỏe.

Cẩm Châu, ngày tháng 01 năm 2023

Kính gửi:

- Trưởng các Ban, ngành, đoàn thể, Cơ quan, Đơn vị trên địa bàn xã;
- Các ông Trưởng thôn trên địa bàn xã.

Trong năm 2022, theo báo cáo của Công an huyện số lượng tố giác, tin báo tội phạm về hành vi cố ý gây thương tích, xâm hại sức khỏe trên địa bàn huyện Cẩm Thủy chiếm tỷ lệ 28,33% (*tiếp nhận 17 vụ/60 tin*) trên tổng số nguồn tin về tội phạm mà Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Thủy tiếp nhận, thụ lý giải quyết. So với năm 2021, số lượng nguồn tin tội phạm về hành vi cố ý gây thương tích tuy có giảm (*giảm 15 vụ = 46,87%*) nhưng Công an tỉnh Thanh Hóa đánh giá tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn các huyện miền núi (trong đó có Cẩm Thủy) vẫn còn ở mức cao (*Số liệu này chưa bao gồm những vụ xô xát đánh nhau thương tích không đáng kể, đã tự hòa giải từ cơ sở*).

Nguyên nhân của vi phạm, tội phạm chủ yếu là: Do công tác hòa giải tại cơ sở chưa được làm tốt; do mâu thuẫn đơn giản thường ngày trong đời sống nhân dân âm ỉ, kéo dài; do thói quen sử dụng rượu, bia trong sinh hoạt đời thường và nguyên nhân từ công tác quản lý các hoạt động kinh doanh có điều kiện như karaoke, quán ăn đêm chưa được thực hiện tốt; Công tác tuần tra vũ trang, tuần tra nhân dân ở các thôn trên địa bàn quản lý chưa được tổ chức thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Những nét đẹp truyền thống văn hóa như sự gắn kết tình làng, nghĩa xóm ngày càng bị mai một, xu hướng giải quyết mọi việc bằng bạo lực ngày càng gia tăng.

Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền tại một số nơi chưa thật sự quan tâm, chú trọng chỉ đạo công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật này ngay tại thôn mình quản lý... Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến các đối tượng có hành vi vi phạm tiếp tục coi thường pháp luật, sẵn sàng gây thương tích cho người khác.

Để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý làm giảm các hành vi cố ý gây thương tích, xâm hại sức khỏe của người khác góp phần ổn định an ninh trật tự tại cơ sở, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chủ tịch UBND xã yêu cầu:

**1. Trưởng các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội:**

Chỉ đạo các tổ hòa giải, các tổ chức đoàn thể chính trị: Hội người cao tuổi, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên... nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải, hạn chế

những hành vi cố ý gây thương tích, xâm hại sức khỏe người khác phát sinh từ những mâu thuẫn trong sinh hoạt tại cộng đồng dân cư. Gắn việc chấp hành các quy định của pháp luật với việc thực hiện quy ước, hương ước của làng xã (như quy định về sử dụng rượu bia trong cưới xin, ma chay, lễ hội)...

## **2. Công an xã:**

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, gắn chặt với nâng cao chất lượng hoạt động tổ tự quản; thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác phòng chống vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật về cố ý gây thương tích, xâm hại sức khỏe nói riêng.

2.1. Hướng dẫn và phối hợp với các thôn tăng cường công tác giám sát, quản lý các đối tượng thường xuyên uống rượu bia, tụ tập đi chơi đêm, gây rối, quậy phá để kịp thời ngăn chặn; dùng biện pháp giáo dục, thuyết phục mềm mỏng, khéo léo, giúp các đối tượng này nhận thức được hành vi sai trái của mình.

2.2. Tổ chức cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có liên quan đến ăn uống, những nơi tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến mâu thuẫn có thể gây thương tích (quán hát, tiệm cầm đồ,...) viết cam kết không để xảy ra tình trạng đánh nhau, gây thương tích, gây rối trật tự xảy ra tại cơ sở kinh doanh của mình.

2.3. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đài phát thanh xã tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú về nội dung nhằm góp phần nâng cao tình cảm thân thiện giữa người với nhau.

2.4. Thường xuyên, tích cực đăng tải, chia sẻ các bài viết, phóng sự trên các trang mạng xã hội như facebook, zalo,... có liên quan đến công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm gây thương tích, góp phần truyền tải thông tin đến đông đảo nhân dân nắm được, nhận thức rõ hậu quả, tác hại do hành vi gây thương tích gây ra từ đó chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

2.5. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ kỹ năng giải quyết các tình huống cho lực lượng Tổ ANTT các thôn, giúp cho Tổ ANTT nắm vững để xử lý công việc đúng quy định của pháp luật.

## **3. Công chức Văn hoá – xã hội, Đài truyền thanh của xã:**

Thường xuyên đưa tin về các vụ án giết người, cố ý gây thương tích lên hệ thống loa truyền thanh và các trang thông tin, tuyên truyền của xã để tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân hiểu, chấp hành tốt pháp luật, không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh có điều kiện như kinh doanh karaoke, kinh doanh Game, Internet. Tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên ở địa phương để tránh bị lôi kéo, dụ dỗ, tạo thói hư, tật xấu từ mặt trái của mạng xã hội, Internet mang lại.

Yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị ở xã, Trưởng các thôn trên địa bàn xã thực hiện nghiêm túc. Chủ tịch UBND xã sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân buông lỏng trách nhiệm, không quan tâm chỉ đạo để những hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe tiếp tục xảy ra, đặc biệt là tội phạm giết người trên địa bàn mình quản lý./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Thành viên BCĐ ANTT xã;
- Lưu: VP, CAX.

**CHỦ TỊCH**

**Quách Văn Mạnh**

-